

ลัวะอำเภอมือง

หลักฐานจากตำนานหลายเรื่อง เช่น ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวงศ์ มุทธศาสนา ได้กล่าวว่า ลัวะเป็นผู้อพยพมาจากเมืองบนคอกสุเทพมาสร้างเมืองเชียงใหม่ ก่อนพระเจ้ามังราย โดยมีเสาอินทรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และ บ้านเมืองของลัวะต้อง ลมสลายลงไปเนื่องจากการทำสงครามระหว่างพวกลัวะกับพวกมอญแห่งอาณาจักรทริภุชชัย แต่ยังคงมีชาวลัวะอยู่อาศัยในบริเวณเชิงคอกสุเทพนี้ต่อมา จนเมื่อ พระยามังรายประสบ สำเร็จในการรวบรวมคนไทย และทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาที่เมืองเชียงใหม่ เป็นเมือง ศูนย์กลาง ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพวกลัวะด้วย คนไทยทางเหนืออยู่ปะปนกับพวกลัวะมา เป็นระยะเวลาช้านาน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เมื่อชาวไทยมีกษัตริย์ปกครอง ชาวลัวะก็ เป็นมิตรยอมรับอำนาจการปกครองจากกษัตริย์ไทย รวมทั้งรับเอาประเพณีและวัฒนธรรม ไทยไปปฏิบัติ ชาวไทยได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ความความเชื่อของลัวะ และยอมรับว่าผีของลัวะเป็นผู้มีอำนาจคุ้มครองรักษา ความผูกพันระหว่างชาวไทยกับชาวลัวะ จึงมีความใกล้ชิดกันมาก

ลัวะที่อยู่ในเขตอำเภอมือง พบว่าที่อยู่ที่บ้านดแม่เหียะ และ ตำบลสุเทพ โดย พิจารณาจากพิธีกรรมที่ชาวลัวะที่บ้านดทั้งดงนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่ง ได้แก่ พิธีเขนตรวง หรือเรียกอีกอย่างชาวบ้านว่าเลี้ยง " ผีปู่แสะย่าแสะ " และมีขุมทอง วิลังคะ ซึ่งจัดกันเป็นประจำเดือน 9 เดือน ทุกปี ซึ่งนอกจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มี สิ่งอื่นอีกที่จะแสดงลักษณะของกลุ่มชนลัวะที่อยู่ในบริเวณอำเภอมือง

ความเชื่อเรื่องผีปู่แสะย่าแสะ มีความเชื่อกันว่าผีปู่แสะย่าแสะนี้เป็นผีที่ดูแล รักษาเมืองเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมาก กษัตริย์ ขุนนาง และชาวบ้าน เป็นผู้ร่วมกันทำพิธี เลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวว่าการที่เชียงใหม่ต้องประสบภาวะ ทุกข์เข็ญก่อนเสียเอกราชแก่พม่าในสมัยกษัตริย์เมกุฏิ มีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่กษัตริย์ห้าม ไม่ให้ชาวบ้านไปทำพิธีบูชา และเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ หรือในสมัยเจ้าแก้วแววรัฐ (พ.ศ. 2452 - 2482) เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายของเชียงใหม่ ให้มีชาวบ้านองค์พระรัตนเพ็

กล่าวว่า เจ้าเมืองไม่สนใจในการเลี้ยงผีปู่และย่าและ การทำพิธีเซ่นสังเวณีผีปู่และย่าและนี้ ชาวบ้านตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เป็นผู้กระทำพิธีเซ่นสังเวณีผีปู่และใน วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทุกปี ณ บริเวณหอดีกลางหมู่บ้านบนคอกสุเทพ (ในอดีตหอดีนี้อยู่บริเวณที่ตั้งมหา วิทยาลัยเชียงใหม่) อันเป็นที่อยู่อาศัยของผีปู่และ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาครอบครัวและเครือญาติ ชาวบ้านตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จะเป็นผู้กระทำพิธีเซ่นสังเวณีย่าและ ณ บริเวณหอดี เจริญคอกคำ ใน วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ทุกปี และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลนี้ได้เป็นผู้ทำพิธีเลี้ยงผีปู่และย่าและเองโดยไม่มีเจ้าเมืองหรือผู้วาราชการ จังหวัดมาร่วมพิธี ชาวบ้านจะมีการเก็บเงินกันทุกหลังคาเรือน ซึ่งแล้วแต่ความแต่ละหลังจะบริจาค เท่าไร โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รวบรวมเงิน แล้วนำไปซื้อของใช้ในพิธีตามจำนวนเงิน ที่เก็บได้ ปีใดเก็บเงินได้มากก็จะเซ่นสังเวณีด้วยควายเป็นตัว ปีใดได้เงินน้อยก็จะซื้อเนื้อควาย จากตลาดมาทำพิธีแทน ปัจจุบันการเลี้ยงผีปู่และเป็นหน้าที่ของชาวบ้านคอกสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบล สุเทพ เพียงหมู่บ้านเดียว แต่การเลี้ยงผีย่าและยังคงเป็นหน้าที่ของชาวบ้านทั้งตำบล แม่เหียะอยู่ ¹

ความเชื่อและพิธีเลี้ยงผีปู่และย่าและนับว่าได้สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน จน ทุกชั้นมุ่งหวังที่จะให้ปู่และย่าและช่วยปกป้องรักษาให้อยู่ดีมีสุข ดังปรากฏในคำอัญเชิญปู่และย่า และ ในพิธีเลี้ยงผีที่ชนทุกชั้นร้องขอต่อปู่และย่าและให้ช่วยไล่ลอคภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และ ช่วยคุ้มครองรักษาตัวและเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังร้องขอฝนเพื่อให้เกษตรกร เป็นไปอย่าง สมบูรณ์ ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถึงแม้ทำพิธีเซ่นสังเวณีปู่และย่าและ ผีปู่และย่าและจะมาเอาคน และวัวควายไปกิน บ้านเมืองจะไม่สงบสุข ในการเลี้ยงผีปู่และย่าและนี้ ยังมีการเซ่นทรง " เจ้านาย " พยายามถึงความ เป็นอยู่ของบ้านเมือง เช่น ฝนฟ้า พืชผลจะดีหรือไม่ จะมี อะไรมารบกวนบ้านเมืองบ้าง และผู้ที่มาเซ่นทรงนั้น ไม่ใช่มีแต่ผีปู่และย่าและเท่านั้น ยังมี

¹ กิติ แก่นจำปี. "ความเชื่อเรื่องผีปู่และย่าและ" ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 - 4 ตุลาคม 2524 - 2525 , หน้า 122 - 123

ผีตนอื่น ๆ มาเข้าทรงควาย¹ และในพิธีการเลี้ยงผีปู่และย่าแสะ และ นอกจากจะมีการฆ่าควายเช่นสังเวชัยปู่และย่าแสะแล้ว ชาวบ้านยังทำการเซ่นสังเวชัยขุนหลวงวิลังคะอีกด้วย สำหรับขุนหลวงวิลังคะนี้ตำนานต่าง ๆ ล้วนกล่าวตรงกันว่า ขุนหลวงวิลังคะเป็นกษัตริย์ของชนชาติลัวะที่ปกครองเมืองเชียงใหม่ร่วมสมัยกับพระนางจามเทวีที่ปกครองเมืองศรีภูมิ ขุนหลวงวิลังคะแพ่งสงครามต่อพระนางจามเทวี เป็นผลให้ลัวะบางส่วนอพยพหนีการถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสไปอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามป่าเขา²

ตามความเชื่อเดิมของคนในสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องผีปู่และย่าแสะนี้ พอจะสันนิษฐานได้จากตำนานพระธาตุคอกยาค่า ในสมัยพุทธกาล ^{พระพุทธรูปเจ้า}โคเสด็จมาโปรดสัตว์จนถึงที่ตั้งคอกยาค่านี้ ได้มาพบยักษ์สามคนมี พ่อ แม่ ลูก ยักษ์พ่อชื่อว่า ปู่แสะ ยักษ์แม่ชื่อว่า ย่าแสะ ยักษ์ทั้งสามคนนี้ยังชีพด้วยเนื้อสัตว์และเนื้อมนุษย์ เมื่อยักษ์ทั้งสามคนเห็นพระพุทธรูปเจ้ากับเหล่าสาวกเสด็จมา ก็จับกินแต่พระศูทของคหรงแม่เมตตา ยักษ์ทั้งสามเกรงในพระบารมี จึงน้อมเคารพพระพุทธรูปของคหรงพระพุทธรูปของคหรงเทคนา และขอให้ยักษ์ทั้งสามรักษาศีลห้าตลอดไป ยักษ์ทั้งสามคือ ปู่แสะ ย่าแสะ กับบุตร ขอมรับคิดหา เว้นแต่ปู่แสะและย่าแสะไม่สามารถจะรักษาศีลห้าได้ตลอดไป จึงขอร้องขอกินเนื้อมนุษย์ปีละสองคน แต่พระพุทธรูปเจ้าเห็นว่ากรรมชามนุษย์หรือสัตว์นั้นเป็นบาปหนักจึงไม่อนุญาต เป็นแต่บอกกล่าวให้ไปตามเจ้าผู้ครองนครดูว่าจะอนุญาตหรือไม่ แล้วพระพุทธรูปเจ้าก็เสด็จจากไป และทรงใช้พระเกษาธาตุไว้ที่วัดพระธาตุคอกยาค่า วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี

ยักษ์สองคนตัวเมียคือ ปู่แสะย่าแสะจึงได้ไปขออนุญาตจากเจ้าเมือง เจ้าเมืองก็อนุญาตให้กินควายได้ปีละครั้ง จึงมีประเพณีเลี้ยงผีปู่และย่าแสะ โดยพิธีการฆ่าควายเอาเนื้อสดสังเวชัยแต่นั้นมา ส่วนยักษ์ผู้เป็นบุตรนั้น ในตำนานว่า เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของ

¹ สงวน โชติสุขรัตน์. ประเพณีไทยภาคเหนือ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ , 2512) , หน้า 195.

² กิติ แก่นจำปี. "ความเชื่อเรื่องผีปู่และย่าแสะ" , หน้า 124

พระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใส จึงขอบวชในพระพุทธศาสนาและไปจำพรรษาอยู่บนคอยสุเทพ แต่ต่อมาไม่อาจที่จะอยู่เพศบรรพชิตได้จึงลาสิกขาออกมาถือเพศเป็นโยคี หรือ ฤาษี ได้ชื่อว่า สุเหวะฤาษี บำเพ็ญพรตอยู่บนคอยสุเทพจนสิ้นอายุชัย¹ และฤาษีผู้นี้เป็นผู้สร้างเมือง ตรีภุชชัย เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้ขึ้นมาปกครองเมือง ตรีภุชชัยเมื่อปี 1206 คอยสุเทพได้ชื่อมาจากชื่อ สุเหวะฤาษี

ตามตำนานที่ว่าปู่และย่าและเป็นคนป่าหรือเป็นยักษ์ที่กินเนื้อคน เข้าใจว่าเป็นพวกละว้าหรือละว้าเอง ซึ่งพวกนี้อาศัยอยู่ที่ดุ่มแม่น้ำปิงมานานก่อนที่จะเข้ามาปกครองที่เมืองลำพูน พวกละว้าหรือพวกละว้าเป็นชาวป่าชอบกินเนื้อมนุษย์ ชอบล่าหัวคน คนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันกับพวกว้า ที่อยู่ทางตอนเหนือของพม่าหรือพวกล้านช้างตอนเหนือของพม่าใกล้แคว้นอัสสัมของอินเดีย ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีพวกล่าหัวอยู่ พวกมอญจึงเรียกพวกละว้าว่าเป็นพวกยักษ์ และได้ชื่อว่าเป็นพวกนกกาลนา² ดังนั้นเป็นไปได้ว่าปู่และย่าและคือบรรพบุรุษของละว้าและคนไทยที่ผสมกลมกลืนกับละว้า ซึ่งได้อาศัยอยู่บริเวณเมืองเชียงใหม่มานานนับร้อยปี จนปัจจุบันได้เป็นคนเมือง (คนไทยที่พูดภาษาเหนือ) ไปหมดแต่ก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษ (ผีปู่และย่าและ) อยู่

ส่วนการเลี้ยงหรือพิธีเข่นสรวงบูชาผีปู่และย่าและนั้นมีพิธีกรรมหลายอย่าง เริ่มจากการเตรียมเครื่องเข่นสรวง ซึ่งในวันทำพิธีจะมีพวกชาวบ้านมาช่วยกันเตรียมเครื่องเข่น เรียกตามภาษาถิ่นว่า "ควากว้า" คือ มีการจัดกระทงใส่สิ่งของที่ระลึกมากมาย มีกระทงใหญ่ 12 กระทง และกระทงเล็ก ๆ อีก รวบรวม 40 กระทง กระทงเล็ก ๆ นี้จะใส่พวกเนื้อดิบ เนื้อสุก แกง ลาบเนื้อ ข้าวสุก ดอกไม้ ชูบ เทียน กระทงเล็กจะนำไปบรรจุในกระทงใหญ่ทั้ง 12 กระทง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีกระบอไม้ไผ่สำหรับบรรจุสุราอีก

¹ สงวน โชติสุขรัตน์. ประเพณีไทยภาคเหนือ , หน้า 200 - 201

² ไกรศรี นิรมานเหมินทร์. "The Lawa Guardian Spirits of Chiang Mai", ลาขกรรม, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ทองเวียน , 2529) , หน้า 271 - 272

22 กระบอก แลวนำไปวางไว้ที่หอยมี 12 หอย ๆ ละกระบอก หอยมีทั้ง 12 หอยนี้ใช้ไม้ไปปลูก ยกพื้นเรียงเป็นแถว โดย 2 หอยแรกเป็นหอยปูและและยาและ ส่วนหอยที่เหลือเป็นลูกหลาน บริวารของปูและยาและ รวมทั้งขุนหลวงวิลังคะ ขณะเดียวกันเครื่องเขนสังเวศสำหรับหอยที่ วางอยู่บนหอยมีต่าง ๆ ก็จัดลั่นตามฐานะของหอย โดยจัดให้หอยปูและยาและมีศักดิ์สูงสุด

สัตว์นำมาสังเวศหอยปูและยาและนี้ก็คือ ควาย ๆ ที่จะนำมาเข้าพิธีจะคงเป็น ควายหนุ่มที่เขาขาวเพียงหู หอยปูและใช้ควายคำ ยายาและใช้ควายเผือก (ในปัจจุบันใช้ควาย คำเพียงตัวเดียว) ในวันทำพิธีจะมีการฆ่าควายในบริเวณพิธีหน้าหอย เมื่อฆ่าควายแล้วก็จะ เอาเนื้อควายนี้ไปปรุงเป็นเนื้อสาค แกงอ่อม สำหรับสังเวศ และมีเนื้อสดสำหรับสังเวศผียักษ์ คนทรง (ม้าขี่) จะต้องกินเนื้อสดนี้ด้วย เมื่อเสร็จการกินเนื้อสดและสุราแล้ว ก็จะมีการ แคะขี้ฟันโดยเอาไม้ท่อนใหญ่ ๆ มาแคะเป็นลึชี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผียักษ์¹ และเมื่อปูและ และยอื่น ๆ เข้าทรงในร่างของคนทรง (ม้าขี่) ผียักษ์จะสั่งสอนให้ชาวบ้านประพฤติตนเป็นคนดี สามัคคีกัน ให้ถือศีล กินทาน (ห้าบรู) ควาย จนเวลาพอสมควรผียักษ์ก็จะออกจากร่างม้าขี่ บทบาท การแสดงของม้าขี่เช่นนี้ทำให้พิธีนี้ดูขลังสามารถสืบทอดความเชื่อและพิธีให้ดำรงมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้ว อาหารต่าง ๆ ชาวบ้านก็จะนำมากินร่วมกัน

ในการเขนดวงหอยปูและยาและนี้ สิ่งที่เขาไม่ได้ก็คือ ผ้าระบพ ๆ นี้ กว้าง 2 x 3 เมตร คานชายผ้าทั้งข้างล่างข้างบน จะมีไม้กลมสอดไว้ทั้งสองข้าง ผ้าระบพนี้เขียนเป็นรูป พระพุทธรูปปางโปรดสัตว์มีอัครสาวกทั้งสองข้าง ในเวลาทำพิธีผ้าระบพนี้เขาจะนำไปแขวน ไว้บนกิ่งไม้ใหญ่ในบริเวณพิธีให้แกว่งไปมา การห้อยผ้าระบพนี้ไว้ มีความสำคัญเกี่ยวกับการ เลี้ยงหาย ว่าขณะที่ห้อยผ้าระบพนี้ไว้ หากมีลมมาจะแรงหรือไม่ก็ตาม หากผ้าระบพนี้ไม่ปลิวไป ตามแนวปะทะของลม แคหากแกว่งไปข้าง ๆ จะถือว่าเป็นลางดี และหากแกว่งไปชนลำคนไม้ ที่ห้อยอยู่นั้นยิ่งดี แต่หากผ้าระบพไม่แกว่งนิ่งอยู่เฉย ๆ ถือว่าเป็นลางไม่ดี และ การห้อยผ้าระบพ นี้ยังเชื่อว่าเป็นการแสดงให้ปูและยาและเห็นว่าพระพุทธรูปเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ทำให้ปูและยาและไม

¹ สงวน โชติสุวรัตน์. ประเพณีไทยภาคเหนือ , หน้า 196 - 198

กล้ากินเนื้อคนเพราะเกรงกลัวอำนาจของพระพุทธเจ้า การเชื่อพระมหาคัมภีร์ที่กระทำ
 ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวด อันเป็นขั้นตอนแรกของพิธีกรรม ก่อนที่จะทำการอธิษฐานต่าง ๆ มา
 เข้าทรงม้าสี (คนทรง) กินเครื่องสังเวย เชื่อกันว่า พุทธศาสนามีสถานะสูงกว่าผี ดังนั้นพิธี
 กรรมจึงต้องเริ่มต้นด้วยพิธีทางพุทธศาสนาก่อนนี้ ¹

¹ กิติ แก่นจำปี. " ความเชื่อเรื่องผีและยาสะ " , หน้า 126